



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
2 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 1 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,230 ราย ในจำนวนนี้เป็นกรณีติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 77 ราย ผู้ป่วยสะสม 162,022 ราย หายป่วยแล้ว 111,735 ราย ยักรักษาอยู่รพ. 49,218 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 38 ราย เสียชีวิตสะสม 1,069 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 171,899,333 ราย เสียชีวิต 3,575,246 ราย รักษาหาย 154,388,148 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** **ฟิลิปปินส์** เผย วัคซีนแอสตราเซนเนกาล็อตแรกทีผลผลิตในประเทศไทย จะมาถึงฟิลิปปินส์ล่าช้าหลายสัปดาห์ เนื่องจากปัญหาในกระบวนการผลิต **อังกฤษ** เตือนการเข้าสู่ระลอก 3 **เยอรมนี** พบผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังระยะยาวหลังติดโควิด 3.5 แสนราย วันจันทร์ระบบสาธารณสุข **เปรู** มีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 มากที่สุดในโลก อัตราการเสียชีวิตเกิน 500 คนต่อแสนประชากร **มาเลเซีย** ต้องการวัคซีน 53 ล้านโดส แต่ขณะนี้ได้รับวัคซีนไม่ถึง 3.2 ล้านโดส **เวียดนาม** ระงับเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศ หลังยอดติดโควิดพุ่งสูง **ฟิลิปปินส์** ระงับผู้เดินทางจาก 7 ประเทศถึงกลางเดือน มิ.ย. **ญี่ปุ่น** เริ่มฉีดวัคซีนโควิดให้กลุ่มคนทำงาน-นักศึกษา 21 มิ.ย. WHO ใช้อักษรกรีกเรียกชื่อโควิดกลายเป็น

ประเด็นสำคัญ

1.การบริหารจัดการวัคซีนโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ผู้จัดการ, มติชนสุดสัปดาห์, เดลินิวส์, มติชน, บ้านเมือง, bangkokinsight)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ยืนยัน ฉีดวัคซีนแอสตราฯ ทัน 7 มิ.ย. ตามกำหนด มีการส่งเอกสารการตรวจคุณภาพมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ส่วนจำนวนที่เข้ามาต้องสอบถามกรมควบคุมโรค สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ได้ส่งเทอมซีมาแล้วกำลังพิจารณาและทำคำสั่งซื้อเพื่อฉีดให้กลุ่มอายุ 12-18 ปีขึ้นไป และมีการเจรจากับจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เบื้องต้นน่าจะประมาณ 5 ล้านโดส กำหนดส่งประมาณไตรมาส 4 ของปี

2.อนุมัติงบฯ สู้โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, คมชัดลึก, ข่าวสด, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, INN

-กรม. อนุมัติงบฯ สบสช. 15,065 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการ สถานพยาบาลที่ให้บริการโรคโควิด 19 ได้แก่ ค่าบริการป้องกันการติดเชื้อ 6,353,198,000 บาท ค่าบริการรักษาผู้ป่วย 3,417,300 บาท ค่าบริการฉีดวัคซีน 760 ล้านบาท โดย สธ.ขอรับการสนับสนุนจาก 20 บาทต่อครั้ง เพิ่มขึ้น 40 บาทต่อครั้ง ค่าบริการรักษาอาการไม่พึงประสงค์ 30,013,300 บาท และค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะ VITT 9,280,000 บาท และอนุมัติวงเงิน 129 ล้านบาท สำหรับจัดการรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลแบบ 2 จุดบริการ 11 คัน และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ 11 คัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด

-นายภาฯ กล่าวถึงกรณี ส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่พอใจการจัดสรรงบฯ ให้สธ. ว่า แม้ว่างบฯ ของสธ.จะถูกตัด แต่มีเงินทดแทนส่วนอื่น ได้ทำความเข้าใจกับรมว.สธ. และได้ชี้แจงในที่ประชุมกรมฯไปแล้ว

3.การระบาดคลัสเตอร์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ตลาดสำโรง จ.สมุทรปราการ ตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้ค้า แรงงาน และผู้อาศัยรวม 1,121 คน พบผู้ติดเชื้อ 147 ราย นำตัวส่งรพ.สนาม ม.ราชภัฏธนบุรี 40 ราย พร้อมปิดตลาด 27 พ.ค.-10 มิ.ย. นอกจากนี้ ยังพบคลัสเตอร์เจริญสีนาคนอนโด ตรวจเชิงรุก 2 ครั้ง พบผู้ติดเชื้อ 153 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-จ.ตาก พบโควิดระบาดหมู่บ้านม้งผามัง ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า รวมติดเชื้อแล้ว 161 ราย เสียชีวิต 4 ราย ผู้ว่าฯ สั่งล็อกดาวน์ถึง 6 มิ.ย.

4.WHO รับรองใช้วัคซีนซิโนแวคในกรณีฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ linetoday, prachachat

-WHO ประกาศรับรองวัคซีนซิโนแวค ให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่มีกำหนดอายุสูงสุด ย้ำควรเว้นระยะเข็มสองห่างจากเข็มแรก 2-4 สัปดาห์

5.ยาคุมกับการฉีดวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ

-สูตินรีแพทย์ ศิริราชพยาบาล ระบุ ยาคุมกำเนิด ด้วยวิธีเพิ่มสารทำให้เลือดแข็งตัว คนละกลไกการทำงานกับวัคซีนโควิด การเกิดลิ่มเลือดคนละแบบ ซึ่งวัคซีนเป็นเรื่องใหม่จึงพิสูจน์ไม่ได้และยังไม่มีความชัดเจน แต่ในหลายประเทศยืนยันว่าไม่ต้องหยุดยาคุม

6.การผ่อนคลายกิจการ กทม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ mcot

-กทม. สั่งปิด 35 กิจการ ต่อถึง 14 มิ.ย. เนื่องจากสถานการณ์ยังน่าห่วง พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

7.การส่งจ่ายยาฟ้าทลายโจร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจก.

-นายประมวล เอมเปีย หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน กล่าวถึงกรณี อย.รับรองให้ฟ้าทลายโจรอยู่ในบัญชีหลักเพื่อรักษาโรคโควิด 19 ในผู้มีอาการรุนแรงน้อย โดยให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นผู้ส่งจ่ายยา ว่า ผู้ที่จบการศึกษาด้านแพทย์แผนไทยของ สธ. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยจะมีอำนาจในการส่งจ่ายยาฟ้าทลายโจรหรือไม่ ถ้าไม่ได้จะเป็นการปิดกั้นผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์แผนไทย

มาตรการ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สปริงนิวส์, isaranews, mcot

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ได้เปิด 4 ช่องทางขอหนังสือรับรองฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อใช้เดินทางระหว่างประเทศ ได้แก่ 1.สถาบันบำราศนราดูร 2.สปคม. 3.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ 4.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เอกสารที่ใช้ คือ หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย และค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ 50 บาทต่อเล่ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ได้รับตัวอย่างวัคซีนของแอสตราเซนเนกาเพิ่มเติม 5 ล็อตการผลิต ผลการตรวจผ่านมาตรฐานทุกตัวอย่าง รวมกับก่อนหน้านี้ 9 ล็อตเป็น 14 ล็อต ส่วนการออกล็อตรีลีสต์เพื่อนำวัคซีนออกไปใช้ต้องรอเอกสารข้อมูลสรุปการผลิตและการควบคุมคุณภาพจากผู้ผลิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, mcot, thestandard, thebangkokinsight

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ใน จ.สระบุรี ติดโควิด 19 ว่า ไม่ต้องตระหนก ควรเลือกซื้อไก่จากแหล่งที่เชื่อถือได้ และก่อนนำไปคั่วมาปรุงประกอบอาหารต้องล้างให้สะอาด ปรุงด้วยความร้อนสูงกว่า 70°C ไม่น้อยกว่า 5 นาที หากซื้อเนื้อไก่แช่แข็งต้องสังเกตภาชนะบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกแช่เย็น มีป้ายระบุวันเดือนปีที่ผลิตและวันเดือนปีที่ควรบริโภค เนื้อไก่ดิบที่ประกอบอาหารไม่หมด เก็บในอุณหภูมิ 0-5 °C ได้นาน 3-5 วัน ส่วนอาหารปรุงสุกที่เก็บไว้นานกว่า 2-4 ชม. ควรอุ่นร้อนก่อนทุกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง เผย 7 มิ.ย.-31 ส.ค. 64 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะเริ่มให้บริการประชาชนทั่วไป ได้แก่ กลุ่มองค์กรที่ประสานผ่านสธ. 5 พันคน/วัน และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ DTAC, AIS, TRUE, CAT 5 พันคน/วัน ให้บริการประมาณ 15 นาที/คน รวมระยะเวลาเฝ้าสังเกตอาการจะใช้เวลาประมาณ 45-60 นาที/คน สามารถรองรับผู้ใช้บริการเฉลี่ยสูงสุด 1 หมื่นคน/วัน มีบุคลากรการแพทย์และสายสนับสนุนพร้อมให้บริการประชาชนกว่า 600 คน ยังไม่มีนโยบายให้บริการแบบ Walk-in

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-ศ.นพ.พย ภู่วรรณ โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่เคยติดเชื้อ โดยผู้ที่ติดเชื้อก่อนวันที่ 6 เม.ย. 2564 ให้มาฉีดวัคซีน 1 ครั้ง และขอติดตามระดับภูมิคุ้มกันเป็นระยะเวลา 1 ปี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, สยามรัฐ, isaranews, mcot

-เลขาธิการ สปสช. เผย ได้อนุมัติจ่ายกรณีได้รับความเสียหายเบื้องต้นจากวัคซีนโควิด 19 แล้ว 150 ราย รวมเป็นเงิน 991,700 บาท เฉพาะวัคซีนหลักที่รัฐบาลจัดให้กับประชาชน ไม่รวมวัคซีนทางเลือกซึ่งให้บริการโดยรพ.เอกชน โดยสามารถยื่นคำร้องที่รพ.ที่ฉีดวัคซีน สสจ. และสปสช.สาขา ได้ทันทีที่สงสัยว่ามีอาการเจ็บป่วยที่มีเหตุจากการฉีดวัคซีน/เสียชีวิต โดยไม่ต้องรอผลตรวจพิสูจน์ จากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ระดับพื้นที่พิจารณาคำร้อง เมื่อพบว่าเป็นความเสียหายจะจ่ายชดเชยภายใน 5 วัน

-กรมราชทัณฑ์ รับมอบวัคซีนป้องกันโควิด 19 ล็อตแรก 100,000 โดส จาก สธ. กระจายฉีดให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องขัง เริ่มเรือนจำในพื้นที่เสี่ยง คาดเสร็จสิ้นภายใน มิ.ย. 64

-อุดรธานี พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียรวม 4 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายเดิม

-พนักงานทำความสะอาด MRT สถานีพระราม 9 ติดโควิด 19 จำนวน 1 ราย

-ข่าวปลอม “นักวิทยาศาสตร์ของ Pfizer เตือนผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 จะทำให้มีชีวิตอยู่ได้ไม่นานและเสียชีวิตได้” ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ

-พล.อ.ฉัตรพล นาควาณิช เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า หาก อย.พ.จะจัดซื้อวัคซีนเอง ต้องจัดซื้อวัคซีนทางเลือกที่รัฐบาลนำเข้ามาในประเทศ ไม่ใช่สั่งจากผู้ผลิตวัคซีนนอกประเทศ ซึ่งต้องดูกฎหมายและนโยบายของนายกฯ ด้วย

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ระบุ กรณีอย.พ. ต้องการจัดซื้อวัคซีนของซิโนฟาร์ม ขอให้รอฟังความชัดเจนจาก ศบค.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติ, mcot, springnews, pptvhd

-WHO ประกาศใช้ตัวอักษรกรีกเรียกแทนชื่อเชื้อโควิด 19 ที่มีกรณีสายพันธุ์ เพื่อให้ห่างต่อการสื่อสารต่อสาธารณชน โดยสายพันธุ์อังกฤษ ใช้ชื่อ

ประเด็นข่าว

“แอลฟา” สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ใช้ชื่อ “บีตา” สายพันธุ์บราซิล ใช้ชื่อ “แกมมา” สายพันธุ์อินเดีย B.1.617.2 ใช้ชื่อ “เดลตา” และสายพันธุ์อินเดีย B.1.617.1 ใช้ชื่อ “แคปปา”

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

จีนพบผู้ป่วยไข้หวัดนก H10 N3 รายแรกของโลก

สื่อที่น่าเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ผจก. ,กรุงเทพมหานคร ,ข่าวสด, ไทยรัฐ,เดลินิวส์, สปริงนิวส์, IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ ,thaipbs , workpointtoday, pptvhd3, xinhua, ch7, mcot, posttoday, thaipost, amarintv, thailandplus

-คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน พบชายวัย 41 ปี ในมณฑลเจียงซู ติดเชื้อไข้หวัดนก H10 N3 ซึ่งถือเป็นการแพร่เชื้อสู่มนุษย์รายแรกของโลก ผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่เมืองเจิ้นเจียง ถูกนำส่งรพ.เมื่อวันที่ 28 เม.ย. แพทย์ลงความเห็นในวันที่ 28 พ.ค. ว่าติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H10 N3 แต่ยังไม่เผยแพร่ละเอียดว่าผู้ป่วยได้รับเชื้อมาอย่างไร และจากการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดยังไม่พบว่ามี การแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่น ยืนยันว่าไข้หวัดนกสายพันธุ์ H10 N3 เป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรง และมีความเสี่ยงต่ำที่จะแพร่กระจายในวงกว้าง